

**ĐỒNG CHÍ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ:

"Đuôi cơ đồ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề với cá nhân Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Kỳ họp này là kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ vừa bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước. Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện đem hết sức mình cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích

của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sắp khép lại cùng nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cử tri

cả nước. Có được kết quả đó, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị Chủ tịch tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Xin có bó hoa tươi thắm gửi tới đồng chí và kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, góp ý để cùng Quốc hội có thêm nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung của phiên họp về công tác nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

**TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh báo cáo công tác bảo đảm ATGT quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý I/2021, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự

ATGT; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; kịp thời thông xe tạm thời đường 217, giai đoạn 2 đã góp phần giảm ùn tắc cho quốc lộ 10 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 7 người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện giao thông chuyển hướng không quan sát, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định. Về giao thông đường thủy không xảy ra tai nạn. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh trong quý I/2021 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại; trong đó, chính

quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc quản lý vỉa hè, hành lang ATGT nên tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT còn cao dẫn đến tai nạn giao thông tăng; công tác tuyên truyền về trật tự ATGT chưa thực sự đổi mới, hiệu quả...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu thời gian tới Ban ATGT tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện ATGT, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh cho phù hợp với tình hình mới; phân rõ trách nhiệm cho từng ngành thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo

đảm trật tự ATGT; trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền về việc xử phạt "ngủ quên" đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát thông minh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho các đối tượng là người lao động, công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tại nhà máy, xí nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT còn tồn tại chưa giải tỏa. Đối với thành phố Thái Bình, khẩn trương lập đề án quy hoạch điểm dừng, đỗ xe trên địa bàn, hạn chế ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải

tăng cường chỉ đạo đơn vị chức năng tuần tra, kịp thời phát hiện, tham mưu sửa chữa những hư hỏng của công trình giao thông; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa các tuyến đường quốc lộ được ủy thác, đường tỉnh, khắc phục sự cố hư hỏng và các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ra soát bộ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, bảo đảm ATGT. Trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục ra quân xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; lập kế hoạch bảo đảm ATGT cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**TRẦN TUẤN**

**TIẾP TỤC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...**

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo để xuất triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 31/3.

Theo báo cáo của Sở Y tế, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, trong đó có Campuchia. Mỗi ngày quốc gia này ghi nhận khoảng 100 ca nhiễm mới, hiện 9 tỉnh giáp ranh với Việt Nam đã có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tại Việt Nam, thời gian gần đây cũng đã ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh trái phép về. Dù trong

đợt dịch thứ 3 này, Thái Bình chưa ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhưng gần đây trên địa bàn tỉnh cũng đã có trường hợp liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hải Phòng. Cụ thể, Thái Bình ghi nhận có 3 trường hợp F1 và 66 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước diễn biến dịch bệnh tại Campuchia và tình trạng nhập cảnh trái phép, ngành Y tế nhận định nguy cơ lây lan dịch luôn thường trực, do đó cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, trường học, cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; thường xuyên đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, ngành để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được tình hình dịch bệnh, không hoang mang nhưng không chủ quan, lơ là.

Sở Y tế tiếp tục cập nhật thông tin, hướng dẫn, phân loại những trường hợp có nguy cơ để các cơ quan, đơn vị, người dân biết, chủ động phòng, chống dịch; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các khu cách ly, công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh; chủ động tham mưu kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo từng đợt sao cho sát với tình hình thực tế.

**HOÀNG LANH**

**BHXH tự nguyện - điểm tựa của người lao động tự do**



Nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà.

Không có nguồn thu nhập ổn định, không nơi nương tựa là những rủi ro, thiệt thòi của người lao động tự do khi về già. Hiểu được điều này không ít người dân ở huyện Hưng Hà đã lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Xuân, đại lý thu bảo hiểm tại xã Hồng An (Hưng Hà) cho biết: Có đi, có đến với người dân, chúng tôi thực sự hiểu và cảm nhận rằng không phải BHXH tự nguyện bị người dân thờ ơ như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ. Thực tế cho thấy không chỉ những hộ gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện mà ngay cả nhiều hộ khá giả có thu nhập ổn định cũng lựa chọn loại hình bảo hiểm này như điểm tựa, cứu cánh cho bản thân khi về già. Người dân khi được tuyên truyền họ hiểu rằng, khi tham gia BHXH tự nguyện họ chỉ phải lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Với mức tham gia thấp nhất chỉ hơn 100.000 đồng/tháng, khi tới tuổi nghỉ hưu, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ nhận lương hưu hàng tháng gấp hơn 4 lần mức đóng. Công tác tuyên truyền của chúng tôi là đến từng hộ gia đình ra soát các đối tượng để vận động tham gia bảo hiểm, ngoài ra chúng tôi tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, qua những cuộc họp tại địa phương để tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, những cán

bộ bảo hiểm hay các đại lý phải đi lại nhiều lần, nhiều khi phải đi cả buổi tối, cả ngày nghỉ mới gặp được các đối tượng cần tuyên truyền bởi ban ngày họ đi làm. Nhiều người phải tuyên truyền nhiều lần, họ mới hiểu được, nếu không kiên trì thì không thể làm được.

Chia sẻ về sự nỗ lực của các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện, chị Nguyễn Thị Phương Dung, Giám đốc Bưu điện huyện Hưng Hà cho biết: Trong năm 2020, Bưu điện đã phối hợp tổ chức được trên 70 hội nghị tuyên truyền chính sách về BHXH qua đó vận động được

gần 870 người tham gia tại địa bàn huyện. Việc tuyên truyền được chúng tôi tổ chức qua các hình thức hội nghị theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Chúng tôi thường xuyên phải tổ chức vào ngày cuối tuần, buổi tối để giúp những người dân ban ngày đi làm không đến dự hội nghị được có thể nghe và hiểu về chính sách. Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Minh Tân (Hưng Hà): Chúng tôi hiểu rằng, công sống nhiều biến cố, không lường hết được điều gì sẽ xảy ra. Nếu như một ngày nào đó không còn đủ khả năng lao động thì biết bắt đầu vào đâu. Do đó, khi được cán bộ bảo hiểm tuyên truyền, tôi đã lựa chọn hình

thức tham gia BHXH tự nguyện để ổn định cuộc sống. Tham gia BHXH tự nguyện sau này sẽ có lương hưu, nếu chết người thân sẽ được nhận tiền tuất. Đây là giải pháp mà người lao động tự do nên chọn để không trở thành gánh nặng cho người thân lúc về già.

Có thể thấy, nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người dân là có và lợi ích của nó rất thiết thực. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều người dân, nhất là đối tượng lao động tự do lại chưa có điều kiện tìm hiểu rõ về BHXH tự nguyện do thiếu thông tin bởi việc tuyên truyền cho những đối tượng này gặp khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám

đốc BHXH huyện Hưng Hà cho biết: Năm 2020, BHXH huyện Hưng Hà đã tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu triển khai đối tượng tham gia BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng đến từng xã, thị trấn đồng thời tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hội nghị tư vấn đối thoại trực tiếp về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện. Năm 2020, toàn huyện đã tuyên truyền thu hút được trên 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện, con số này vẫn còn khiêm tốn và phải cố gắng nhiều.

BHXH tự nguyện là một trong những lợi ích mà chính sách an sinh xã hội của nhà nước mang lại. Thực tế, việc triển khai phát triển BHXH tự nguyện hiện vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn. Để nâng cao số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, thời gian tới BHXH huyện Hưng Hà chú trọng chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong huyện trước lợi ích thiết thực của loại hình bảo hiểm này mang lại. BHXH huyện Hưng Hà tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, bộ phận nghiệp vụ và viên chức, lao động trong cơ quan. Đồng thời tham mưu với huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

**MAI THƯ**

**CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

cương vị nào, đồng chí Vũ Đức Điển cũng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Vũ Đức Điển tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội, phát huy sức mạnh tập thể để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội trong các cấp hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động của hội chữ thập đỏ, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực cho công tác hội bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Đức Điển cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong những năm qua, xây dựng tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của Hội, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.

**GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...**

(Tiếp theo trang 1)

việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết vào cuộc sống ở các cấp, ngành; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều vấn đề được các cơ quan báo chí phản ánh một cách có hệ thống, có chiều sâu. Việc sử dụng kỹ thuật mới mang lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng góp phần nâng cao chất lượng các bài viết, phóng sự trên báo chí. Tạp chí Văn nghệ Thái Bình có nhiều bài viết, tác phẩm sâu sắc về chủ đề mùa xuân, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc trong dịp tết đến xuân về. Cũng trong quý I, văn phòng đại diện, phòng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình đã có gần 300 tin, bài được đăng tải trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử phản ánh các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục được quan tâm, giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của công chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế thông tin một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một số chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; công tác triển khai một số án trọng điểm của tỉnh nhất là Khu kinh tế Thái Bình; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó nhấn mạnh việc triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ hai; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo gương Bác. Thường xuyên tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; việc triển khai các dự án, công trình lớn, trọng điểm của tỉnh; nỗ lực của các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

**VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2021, Đảng bộ Khối cơ quan UBND huyện Vũ Thư phấn đấu kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới; trên 90% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng bộ Khối cơ quan UBND huyện Vũ Thư đã trao tặng huân hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên, trao giấy khen cho 34 chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

**THÀNH PHỐ TỔ CHỨC CƯỜNG CHẾ THU HỒI CÁC CĂN HỘ NHÀ Ở TẬP THỂ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI KHU TẬP THỂ 4 - 5 TẦNG PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG**

Sáng ngày 31/3, UBND thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong để thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Sáng ngày 31/3, UBND thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong để thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; tuy nhiên còn 9 hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao căn hộ. Mặc dù các cấp chính quyền từ tỉnh, thành phố, phường Lê Hồng Phong đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng các hộ vẫn cố tình không nhận tiền đền bù, không bàn giao căn hộ. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND thành phố đã tiến hành cưỡng chế thu hồi căn hộ của 9 hộ gia đình, cá nhân để nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

**MINH NGUYỄN**